

วารสาร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2557

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง (ฝั่งทิศตะวันตก) ต.แจ้งสนิท ต.แวงระดม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร : 045-344646 E-mail : passport_ubon@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

รอบรั้วบัวแก้ว

✚ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นางสุภัญญา เกตุตรีกร รองหัวหน้าสำนักงาน



หนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

✚ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 รองหัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการ

ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (ศบข.) และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี



✚ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 รองหัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ ห้องพิมานทิพย์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

มาตรการการขอวีซ่าเข้ามาดากัสการ์

ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ทางกรมการมาดากัสการ์จะไม่อนุมัติการออกวีซ่าเข้าสาธารณรัฐมาดากัสการ์สำหรับบุคคลต่างชาติซึ่งการขอวีซ่าระยะสั้น เช่น วีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาพำนักอยู่ในมาดากัสการ์ได้ 3 เดือน จากประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล/สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มาดากัสการ์ตั้งอยู่ นั้นหมายถึงชาวต่างชาติซึ่งประสงค์จะขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐมาดากัสการ์นั้นต้องระบุประเภทของวีซ่า ซึ่งประสงค์จะได้รับ /ตามภารกิจ โดยไม่ขอมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง สำหรับบุคคลต่างชาติซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศที่ไม่มีสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล /สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มาดากัสการ์ตั้งอยู่ สามารถขอวีซ่าเข้ามาดากัสการ์ได้โดยส่งเรื่องมาทางไปรษณีย์ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ หรืออาจจะทำเรื่องพร้อมมอบหนังสือเดินทางของตนเองให้บุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้า ไปยังสาธารณรัฐเป็นผู้แทนดำเนินเรื่องขอรับการตรวจลงตรา

ประเภทของผู้ที่ขอวีซ่าซึ่งบุคคลต่างชาติประสงค์ได้รับเพื่อเข้าไปประกอบภารกิจในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ วีซ่าเพื่อการลงทุน ทำงาน ศึกษาต่อ พักหลังเกษียณอายุ วีซ่าครอบครัว จะต้องได้รับจากประเทศซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล /สถานกงสุลกิตติมศักดิ์มาดากัสการ์ตั้งอยู่โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราต้องระบุประเภทของวีซ่าให้แน่ชัดตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของวีซ่าในภายหลังการเดินทางเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาดากัสการ์ขอสงวนสิทธิอนุโลมให้แก่บุคคลต่างชาติเป็นบางกรณี

สถิติการให้บริการประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2557

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	สิงหาคม	กันยายน
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	3,413	3,967
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	22	21
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	36	42
รวม	3,471	4,030

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูตพริทอเรีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประกาศห้ามการดำเนินการตามกฏการเข้าเมืองใหม่ของประเทศแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นาย Malusi Gigaba รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศแอฟริกาใต้ ได้แถลงการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินการประกาศใช้กฎระเบียบการตรวจลงตราใหม่ของประเทศแอฟริกาใต้ โดยสรุปได้ดังนี้

1. กฎระเบียบใหม่ของประเทศแอฟริกาใต้จะช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลของการเปิดกว้างให้นักท่องเที่ยวอย่างถูกกฎหมายกับการพัฒนาความมั่นคงภายในประเทศ

2. การปรับปรุงหลายประการเป็นผลมาจากกฎระเบียบ ได้แก่ แรงงานทักษะ และนักธุรกิจสามารถขอรับการตรวจลงตราแบบ Critical Skill ก่อนที่จะหางานทำได้ รวมทั้งการพิจารณาการตรวจลงตราให้กับครอบครัวคนเหล่านั้นด้วย

3. ในส่วนของข้อกำหนดการเดินทางของเด็กซึ่งจะมีผลบังคับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยของเด็กและสอดคล้องกับ พรบ.เกี่ยวกับเด็ก พ.ศ. 2008 ดังนั้น การเดินทางเข้าหรือออกซึ่งนอกเหนือจากหนังสือเดินทางแล้ว จะต้องมีส่วนบัตร และหนังสือยินยอมของผู้ปกครองทั้งสองคน หรือผู้พิทักษ์ของเด็กเพื่ออนุญาตให้เด็กเดินทางได้ ซึ่งในขั้นนี้ กระทรวงมหาดไทยแอฟริกาใต้ พิจารณาเห็นควรให้มีการเลื่อนกำหนดในเรื่องหนังสือเดินทางและส่วนบัตรและหนังสือยินยอมไปจนถึงวันที่ 1 มิ.ย. 2558

4. ข้อกำหนดเรื่องส่วนบัตรจะเป็นไปในทางเดียวกัน นต่อพลเมืองแอฟริกาใต้และพลเมืองประเทศอื่นๆโดยสำหรับชาวต่างชาติ ส่วนบัตรเป็นเอกสารแจ้งเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ ซึ่งระบุชื่อผู้ปกครองของเด็ก ในกรณีหนังสือเดินทางของเด็กมีข้อมูลผู้ปกครองอยู่ด้วยก็สามารถใช้แทนส่วนบัตรได้

ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

รัสเซียอำนวยความสะดวกสินค้าไทย “โอกาสทอง” ของผู้ส่งออก

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ความขัดแย้งในประเทศยูเครนได้ทวีความรุนแรง



มากยิ่งขึ้น โดยรัสเซียถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังผู้ชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบในยูเครน จนทำให้หลายประเทศออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย

รัสเซียได้ตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวทันที โดยเมื่อต้นเดือน ส.ค. 57 นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการจำกัดหรือห้ามนำเข้าสินค้าอาหารประเภทผักผลไม้สด (farm product) วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารอื่นเป็นเวลา 1 ปี จาก EU สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา และนอร์เวย์

มาตรการตอบโต้ของรัสเซียจึงกลายเป็นโอกาสให้นักธุรกิจจากประเทศอื่นส่งสินค้าไปรัสเซียได้มากขึ้น เพื่อทดแทนสินค้าจาก EU สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา และนอร์เวย์ ผู้ส่งออกไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ส่งออกที่สามารถใช้โอกาสสำคัญนี้ได้ โดยตอนนี้ รัสเซียเริ่มผ่อนปรนกฎระเบียบการนำเข้าบางส่วนแล้ว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังติดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า การตรวจรับรองโรงงาน การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ภาครัฐและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่างๆ กับทางการรัสเซียมาโดยตลอดและจะดำเนินการต่อไป เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ

สำหรับสินค้าไทยที่มีศักยภาพที่จะสามารถส่งออกไปยังรัสเซีย ได้แก่ ไข่แปรรูป สินค้าประมง อาหารกระป๋อง